

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 12/2558
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.8 แผนการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามประเภทสื่อและแหล่งงบประมาณ

เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงานเลขานุการได้ประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหารือเรื่องแหล่งงบประมาณ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา แยกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทสื่อ โดยมีวงเงินที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 13,622,500 บาท และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทสื่อ และแหล่งงบประมาณแยกเป็นรายไตรมาส นั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุการศึกษาแล้ว สำนักบรรณสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าบอกรับฐานข้อมูล EDS ในวงเงิน 500,000 บาทที่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณจากเดิมอีก 50,000 บาท เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและ สกอ. ไม่ได้ให้การสนับสนุนบอกรับฐานข้อมูลดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสำนักได้โอนงบประมาณส่วนที่เพิ่มเติมดังกล่าวจากงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุศึกษามาเรียบร้อยแล้ว เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.8

อนึ่ง จากการประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้มีข้อเสนอให้รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา/ข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นข้อมูลเสนอกองแผนงานประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการจัดซื้อวัสดุการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป ซึ่งสำนักงานเลขานุการอยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอข้อมูลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณต่อไปเห็นควรเสนอขอใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อการจัดซื้อเครื่องควบคุมหนังสือสูญหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าวัสดุสื่อการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้เสนอค่าของงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมหนังสือสูญหายเพิ่มเติม